

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

PTTEP – No One Get the Best Price

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ เรื่องภาษาต่างประเทศนั้น เหนือเมฆไม่ค่อยเก่งอะไรเลยนะ ก็แค่จำ หรือ งูๆ ปลาๆ ไปเท่านั้น แต่ถ้าจะเอาส่วนการพูดการจาสดๆ ในภาษาไทย ก็พอได้อยู่ เรียกว่า โดว์ๆ ที่หรือน่าจะเข้าไปนั่งในสภาได้สบายๆ เลยแหละ... ว่าแต่จะมีโอกาสได้เข้าไปหรือเปล่านั้นมากกว่า ดั่งนั้น ที่จั่วหัว ก็ไม่ต้องแปลอะไรมากมายครับ เอาตรงๆ ตัวเลขนั้นแหละ ความหมายตรงตัว... หรือจริงๆ แล้ว จะเขียนยาวกว่าที่จั่วหัวก็คือ “No One Know – No One Get the Best Price” ถ้าจะแปลกว้างๆ ก็ง่าย ๆ เช่นกันแหละนะ เรื่องของตลาดหุ้นนั้น เหนือเมฆบอกแล้วว่า ไม่มีใครรู้อะไรหรอกครับ ถ้าไม่ใช่คนคุมราคาเสียเอง ซึ่งก็จะส่งให้ ไม่มีใครได้ราคาที่ดีที่สุดหรอก... ไม่ว่าจะซื้อได้ที่จุดต่ำสุด หรือ ขายได้ในราคาที่สูงที่สุด แม้จะมีราคาที่ดีต่ำและสูงที่สุด ซึ่งคนที่ได้ราคาที่ว่านั้นนั้น ก็อาจจะทำบุญมาดี หรือไม่ก็เรียกว่า ฟลุ๊ค หรือคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ควบคุมราคาเสียเองนั่นแหละครับ... ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็อยากจะสรุปถึง ในบทก่อนๆ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องของ SET Index และหุ้นใหญ่ๆ บางตัว ที่เหนือเมฆเคยเอามาเข้าบาดตาเซียน ซึ่งก็รวมถึงหุ้น PTT ที่เป็นหุ้นแม่ของ PTTEP เองก็ตาม... เรื่องของตลาด เหนือเมฆก็เขียนไว้ในบทวิเคราะห์ทางเทคนิค และกล่าวไว้หลายๆ ที่แล้วว่า น่าจะเริ่มอยู่ในปลายๆ คลื่นซาลง ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นคลื่น 4 แม้ว่าจะมีการลงอีกสักกระลอกก็ตามที แต่ระดับ 1000-950 หรือ ไม่ต่ำกว่า 925 นั้น เป็นระดับที่น่าสะสมหุ้นใหญ่ๆ หรือดีไม่ได้ไม่แน่นอน ราคาต่ำๆ อย่างที่ผ่านมา จะมีให้อีกครั้งใหม่... แต่ถ้าไม่มี ราคาแถวๆ นี้ ก็ยังทนอยู่

ดูตามเกม... แล้วถ้าระดับต่ำๆ ไม่แน่ใจว่าจะมีให้อีกหรือเปล่า ซึ่งถ้ามีก็ดีไป แต่ถ้าไม่มีราคาระดับนี้ ก็เหมาะกับการซื้อแล้วเล่นเกมลงทุนแบบ ถือยาวๆ... ถ้ากลัว ค่อยๆ ซื้อก็ได้ ไม่ต้องซัดไม้เดียว

- แนวรับ** : ... พื้นที่ 60.0-50.0 สะสมเพื่อลงทุนยาวๆ ได้
- เป้าหมาย** : ... 80.0 แนวต้านแรก ผ่านได้ มอง 100-110

Price Chart...(PTTEP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PTTEP... ที่เขียนเป้าหมายไว้ให้ นั้น เหนือเมฆไม่ได้หมายถึงเป้าหมายของการลงทุนนะครับ เป็นแนวต้านของการแกว่งตัวในทางขึ้น... ซึ่งนั่นก็คือ ถ้าใครคิดว่าเล่นรอบ ขายแล้วจะรอลงมาซื้อใหม่อีกที่ ก็ดูแนวต้านที่ไว้ให้ไว้แหละครับ... และไม่แน่นอนครับ ที่แนวต้าน ถ้าขายแล้วจะไม่ลงมาก ๆ มาให้ซื้ออีกเลย ก็ไม่ถือว่าแปลอะไรนะครับ... หุ้นหลายๆ ตัว ก็อาจจะ เป็นแบบนี้เช่นเดียวกัน ด้วยที่ระดับราคาลงมาแยะแล้ว หรือลงมาจนถึงแนวรับหลักๆ แนวรับใหญ่ๆ แล้วตั้งขึ้น โอกาสจะมีรอบแดงแรงๆ เแดงยาวๆ ก็มีความเป็นไปได้... ส่วนแนวรับระดับ 60-50 นั้น หากจะมีต่ำกว่านี้ ก็เรียกว่าเป็นโอกาส แต่ถ้ามี 60-50 อีก ก็ต้องเก็บละ